

KẾ HOẠCH

Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCov

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Căn cứ công văn số 21/PGDDĐT-NGLL ngày 03 tháng 02 năm 2020 của PGDDĐT về việc triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện công văn số 28/PGDDĐT-NGLL ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo về việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống bệnh nCov;

Nay Trường tiểu học Phước Hòa B xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống bệnh nCov như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường học tập và công tác theo thời gian quy định của SGDDĐT Bình Dương, PGDDĐT Phú Giáo.

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục chỉ đạo bộ phận thông tin theo dõi sát diễn biến dịch bệnh nCov để kịp thời cập nhật các thông tin cho CB, GV, NV và phụ huynh thông qua các phương tiện thông tin như Website, trang mạng xã hội, dán các bản tin tuyên truyền, tờ rơi lên bảng tin, các phòng làm việc, phòng học...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; giáo dục để mỗi học sinh hãy là một tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

Hàng ngày, thực hiện việc theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe học sinh qua phụ huynh, giáo viên, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch, đặc biệt là các ngày học sinh trở lại trường tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế.

Thực hiện nghiêm quy định phát ngôn; theo dõi, xử lý kịp thời các hành vi phát tán thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

2. Công tác vệ sinh môi trường

Chỉ đạo CB, GV, NV tiếp tục thực hiện các công tác vệ sinh hàng ngày như: lau chùi bàn ghế, các thiết bị trong phòng học, phòng làm việc, chà rửa nền nhà, cầu thang, hành lang, nhà vệ sinh, khu vực nhà ăn, bếp ăn bán trú...

Chuẩn bị đầy đủ xà phòng rửa tay cho học sinh: mỗi lớp học phải có đầy đủ nước xà phòng cho học sinh rửa tay, cung cấp xà phòng rửa tay đầy đủ tại các khu vực bồn rửa tay, các nhà vệ sinh.

Giáo dục, hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, không bốc (chạm) tay vào mắt, mũi, miệng khi chưa rửa tay.

Chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế để phát cho học sinh trong ngày đầu trở lại trường, hướng dẫn học sinh cách sử dụng khẩu trang y tế đúng cách. Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh tiếp tục trang bị khẩu trang cho học sinh trong thời gian đi học, tiếp xúc với người khác.

3. Công tác ôn tập và tổ chức dạy học trở lại

Trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học, giáo viên duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình và sự liên lạc giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tiễn phụ huynh, nhà trường; khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Tập trung ổn định nề nếp cho học sinh ngay khi trở lại trường. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về dịch bệnh nCov, cách phòng chống dịch bệnh phù hợp với lứa tuổi và khả năng của học sinh. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe của từng học sinh, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Tổ chức dạy học chương trình học của tuần 22, đảm bảo các nội dung chương trình dạy học theo quy định và dạy học buổi 2 theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện dạy bù cho học sinh theo hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên nhằm đảm bảo chương trình giáo dục theo quy định tại Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT.

4. Chế độ thông tin báo cáo

Về công tác phòng chống dịch bệnh nCov: Giao bộ phận quản lý hành chính chỉ đạo các bộ phận như CNTT-TVTB, Đội, Y tế, Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên vệ sinh, ...thường xuyên vệ sinh. Báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình thực hiện. Báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng các trường hợp CB, GV, NV và học sinh có các biểu hiện sốt, ho, cảm, ...hoặc các biểu hiện nghi ngờ khác để chỉ đạo thực hiện.

Về ôn tập, tổ chức cho học sinh trở lại học tập: Giao cho bộ phận phụ trách chuyên môn báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình ôn tập, tình hình nề nếp, tổ chức học tập cho học sinh sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống bệnh nCov.

Trên đây là kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống bệnh nCov, yêu cầu toàn thể CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (báo cáo);
- BGH;
- GV chủ nhiệm, các bộ phận; (thực hiện);
- Website trường;
- Lưu: VT.



Trần Thị Minh Huệ